

สข.ชี้ร.ร.กวดวิชาพร้อมจ่ายภาษี

- หลังกรม.มีมติ-ทปอ.เล็งถกคลัง
- ยึดเว้นแหวตเอกชนบริจาคศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายบัณฑิตย ศรีพุทธานุกร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยมติที่นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ออกกฎกระทรวงเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้ว โดยยึดตามการขึ้นทะเบียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่แยกไว้ชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนประเภทใด หากเป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนชั้น ป.1-ม.6 จะได้รับการยกเว้น แม้จะมีการสอนพิเศษให้เด็กในโรงเรียน แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ขอเปิดเพื่อตัวในวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ อังกฤษ เคมี ตัวเข้าโรงเรียนต่างๆ รวมถึงวาดรูป คาราเต้ ต้องจัดเก็บภาษี ซึ่งขณะนี้ไม่มีโรงเรียนกวดวิชาที่เข้าข่ายเสียภาษีมมากกว่า 100 ราย โดยจัดเก็บตามฐานของรายได้ ถ้าไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5-35% ถ้าจดทะเบียนนิติบุคคล แต่เข้าข่ายเอสเอ็มอีคือมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท มีกำไรเกินกว่า 3 แสนบาท ต้องเสียภาษีไม่เกิน 15% ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีในอัตรา 20% ว่า ทราบข้อเสนอดังกล่าวแล้ว โดยกรมสรรพากรได้ส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นมายังสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สข.) ซึ่งก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วว่า ขอให้เน้นเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาประเภทที่ประกอบธุรกิจเท่านั้น ส่วนกรณีกวดวิชาที่ทำโดยไม่หวังผลกำไร หรือเก็บค่าใช้จ่ายในราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้งดเว้นการเก็บภาษีโรงเรียนเหล่านั้น ทั้งนี้ หาก ครม.มีมติให้จัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาถือว่าเป็นกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากใครไม่ทำก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย

นายประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกรณีที่กระทรวงการคลังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ภาคเอกชนที่ช่วยเหลือสังคมโดยบริการให้กับการศึกษาและกีฬาเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2556 และจะสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมเห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ และช่วยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น ดังนั้น ทปอ.จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ขยายเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ภาคเอกชนที่บริจาคเงินให้กับการศึกษา



บัณฑิตย ศรีพุทธานุกร

ตามเดิม ส่วนจะขยายไปอีกก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดร่วมกัน

“ที่ประชุมยังหารือกรณี ศธ.ออกประกาศกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภาให้ดำรงตำแหน่งใน

คราวเดียวกันไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภาให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 5 แห่งนั้น ที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิหายาก ดังนั้นจึงต้องยึดหยุ่น โดย ทปอ.จะทำหนังสือถึง รว.ศธ.ขอให้ผ่อนปรนประกาศดังกล่าว โดยให้ดูความเหมาะสมเป็นรายๆ โดยพิจารณาจากเวลาเข้าร่วมประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ หากมากกว่า 70% ของเวลาการประชุมทั้งหมดก็ให้ถือว่ามีความสมมติ สามารถเป็นกรรมการสภา หรือนายกสภาเพิ่มได้อีก”

นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รว.ศธ. และนายเกษมพงษ์ กีรติกร รชม.ศธ.ถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริง และจะปรับแก้ประกาศนี้ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอาจให้มหาวิทยาลัยเสนอคุณสมบัติให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษรายบุคคล